

ลุ้นบราซิลถอนฟ้องไทย

โพสต์ทูเดย์ - สอน.เผยสัญญาณดี หลัง บินถกบราซิลหวังถอนฟ้องไทยคดีอุดหนุน น้ำตาลทราย เร่งสรุปแผนปรับโครงสร้าง น้ำตาลเสนอฉบับเบ็ลยูทีโอ

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์ที่ ผ่านมา คณะผู้แทนไทยประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลทราย ได้ เดินทางไปประเทศบราซิลเพื่อชี้แจง กรณีรัฐบาลบราซิลฟ้องร้องไทยต่อองค์การ การค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) ที่กล่าวหาว่า รัฐบาลไทยมีการอุดหนุนอุตสาหกรรม น้ำตาลทราย

ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาดังกล่าวทำให้ไทย ต้องเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อให้บราซิลและ ดับเบิ้ลยูทีโอเห็นความตั้งใจในการแก้ไข ของไทย โดยผลการหารือเบื้องต้นพบว่า มีสัญญาณที่ดี คาดว่าบราซิลจะไม่นำเรื่อง ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการไต่สวน แต่มี เงื่อนไขว่าไทยจะต้องทำข้อมูลรายละเอียด การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ชัดเจน ภายในเดือน ก.พ. 2560

อย่างไรก็ตาม สอน.จะประสานกับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอแผน กลับไปยังกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แแลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของดับเบิ้ลยูทีโออีกครั้ง

โดยหากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะนำรูปแบบ การปรับโครงสร้างมาใช้ในฤดูกาลผลิตปี 2560/2561

สำหรับแผนการปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้ง ระบบ ซึ่งผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา เห็น ชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ รวม 5 เรื่อง คือ การปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ซึ่งตามแผนจะยกเลิกโควตาน้ำตาลเพื่อ บริโภคในประเทศ (โควตา ก.) รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมการนำอ้อยไปผลิตเอทานอล และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการเพิ่มผลิต ภาพอ้อยและน้ำตาลทราย รวมถึงกำหนด ต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้ำตาลทราย และมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทราย การ รักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย และให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและ พัฒนาอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน สอน.ยังอยู่ระหว่างการ ปรับโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อให้สอดคล้อง กับแผนการปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวง อุตสาหกรรม ซึ่งจะมิบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพมากขึ้น โดยจะ มีการจัดตั้งสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม

ชีวภาพขึ้นเพิ่มเติม โดยมีหน้าที่หลักใน การวางนโยบายการพัฒนาด้านเอทานอล จากอ้อย สนับสนุนเรื่องวิจัยและการพัฒนา และสนับสนุนด้านข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ และประชาชน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้จะ ยกสถานะกองกฎหมายซึ่งเป็นหน่วยงาน อิสระภายใต้ สอน.ขึ้นมาเป็นสถานะเทียบ เท่ากับสำนัก เนื่องจากปัจจุบันมีการฟ้อง ร้องเกิดขึ้นหลายคดี ทำให้ต้องมีการเตรียม ความพร้อมรองรับอนาคตเพิ่มขึ้น โดยจะ นำเสนอสู่ที่ประชุมปรับโครงสร้างของ กระทรวงอุตสาหกรรมที่มี นางอรุณภา สิริบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงสร้างของ สอน. ประกอบด้วย 4 สำนัก คือ 1.สำนักบริหาร กลาง ทำหน้าที่ดูแลงานทั่วไป 2.สำนัก นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ บริหารงาน ด้านงบประมาณ นโยบายและแผนงานทั้ง ในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย บริหารงานภาพรวมด้าน ผลิตภาพอ้อย การปรับโครงสร้าง การ พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อย่างยั่งยืน และ 4.สำนักบริหารอ้อยและ น้ำตาลทราย บริหารงานด้านการตลาด โดยภายหลังแผนปรับโครงสร้างสมบูรณ์ จะทำให้ สอน.มีสำนักบริหารรวมทั้งหมด 6 สำนัก